
 

สรุปผลการเดนิทางไปศกึษาดูงานและรับฟังความคิดเห็น 

ต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  

และการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา  

และลุ่มน้้าในเขตพื้นท่ีภาคใต้ 

 

ของ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 

สภานิตบิัญญัติแหง่ชาต ิ

 

 

ระหว่างวันอังคารที่ ๑๗ – วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ณ จังหวัดสงขลา 

 



สารบัญ 

               หน้า 

บทน า              ๑ – ๒ 
 
ส่วนที่ ๑                     ๓ – ๑๗ 
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา  
และลุ่มน้้าในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ณ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาระโนด จังหวัดสงขลา 

ส่วนที่ ๒                    ๑๙ – ๓๗ 
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา  
และลุ่มน้้าในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ส่วนที่ ๓                    ๓๙ – ๔๕ 
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  
จากการลงพื้นท่ีศึกษาดูงาน ณ โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 



 
บทน า 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าถือเป็นประเด็นส้าคัญล้าดับต้น ๆ ของประเทศ 

เพราะน้้าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งการอุปโภคบริโภค  
การช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การท้าการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม 
การผลิตพลังงาน รวมทั้งการท่องเที่ยว ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้้านั้น ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่น ๆ 
(๑) บัญญัติว่า “ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค้านึงถึง
ความต้องการใช้น้้าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน”  

ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยได้ก้าหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ โดยยึดหลักการบริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้าอย่างบูรณาการและ
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการท้างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
แต่พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ายังไม่สามารถที่จะน้าไปสู่การด้าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งยังมีข้อจ้ากัดต่อการบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง
และส่วนท้องถิ่น จึงท้าให้การด้าเนินการขาดเอกภาพ อีกทั้ง ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าจ้านวนมาก ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้และการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายบางส่วนยังมี
ความซ้้าซ้อน ขัดแย้ง ไม่เชื่อมโยง และไม่ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจที่จ้าเป็นทั้งหมดในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า จึงท้าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรน้้าได้อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ส้าคัญและมีผลกระทบต่อ 
วิถีชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ ประกอบด้วย
ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายแม่บท 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศได้อย่างแท้จริง ประกอบกับ ตามมาตรา ๗๗  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  
และน้ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จึงได้มีมติเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีและลุ่มน้้าป่าสัก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ 

การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า รวมทั้งอุปสรรคและข้อขัดข้องในการบังคับใช้
กฎหมายและการประสานงานในพ้ืนที่จากหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการลุ่มน้้า องค์กรผู้ใช้น้้า  
และภาคประชาชน  

๒. เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเดินทางไปศึกษาดูงานเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  
 
วิธีการด าเนินการ 

เดินทางไปศึกษาดูงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน

บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ และบริเวณทะเลสาบสงขลา อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่ 

๒) วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา รับฟังบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และลุ่มน้้า 
ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า  
พ.ศ. .... จากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ้าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา และเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
เส้นทางน้้า และแนวทางการแก้ไขเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญ่  
ณ โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองหาดหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้ า  พ.ศ.  . . . .  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา  
การบริหารจัดการ การบ้ารุ งรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้ า รวมทั้ งอุปสรรค 
และข้อขั ดข้องในการบั งคับใช้กฎหมายและการประสานงานในพ้ืนที่ จากหน่วยงานภาครั ฐ  
คณะกรรมการลุ่มน้้า องค์กรผู้ใช้น้้า และภาคประชาชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  

 
--------------------------- 

 



ส่วนที ่๑ 
สรุปข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และลุ่มน้้าในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  
ณ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาระโนด จังหวัดสงขลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 
 
 

 “น้้า” เป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความส้าคัญและเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต 
ของมนุษย์ทุกชีวิต ทั้งการอุปโภคบริโภค การช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การท้า 
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตพลังงาน รวมทั้งการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรม  
ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้น้้าเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าจึงเป็นอีกประเด็นส้าคัญในการปฏิรูปประเทศ และได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่น ๆ 
(๑) บัญญัติว่า “ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค้านึงถึง
ความต้องการใช้น้้าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน” 
และเพ่ือให้การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีกลไกในการด้าเนินการ ประเทศไทยจึงสมควร  
ที่จะมีกฎหมายในการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการท้างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความเป็นเอกภาพอย่างแท้จริง 

จากการพิจารณาเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... จะปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนทุกภาคส่วน 
ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด  
และสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริง รวมทั้งข้อห่วงใยต่าง ๆ จากภาคประชาชนจากทุกกลุ่มอาชีพ 
ในแต่ละลุ่มน้้า คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น  
จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง และกลุ่มปศุสัตว์ในพ้ืนที่ เขตอ้าเภอระโนด ณ โครงการส่งน้้า 
และบ้ารุงรักษาระโนด จังหวัดสงขลา 
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 นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญในการ
เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
ระโนด จังหวัดสงขลา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมา
ศึ กษาดู ง านของคณะกรรมาธิ ก ารวิ สามั ญ พิ จารณา 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... สรุปสาระส้าคัญได้
ดังนี้  

ส้าหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้  เ พ่ือมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... อีกทั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเสนอข่าว
การจัดเก็บภาษีน้้า ซึ่งท้าให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นและไม่เกิดความสับสน 
ตลอดจนคลายความกังวลให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจน 

 
 

                    พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ  ได้ ให้ข้ อมูล เกี่ ยวกับ 
ก า ร เ ดิ น ท า ง ม า รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ... สรุปสาระส้าคัญ
ได้ดังนี้ 

(๑) การเดินทางมารับฟังความคิดเห็น
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ณ โครงการส่งน้้ า 
และบ้ ารุ งรักษาระโนด จั งหวัดสงขลา  ในครั้ งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า รวมทั้งอุปสรรคและข้อขัดข้องในการบังคับใช้
กฎหมายและการประสานงานในพ้ืนที่จากหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการลุ่มน้้า องค์กรผู้ใช้น้้า  
และภาคประชาชน ตลอดจนเพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... มีความ
สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความส้าคัญกับความคิดเห็น 
ของประชาชนทุกภาคส่วน โดยได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว จ้านวน ๔ ครั้ง 
ดังนี้  

 - ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดพะเยา  
 - ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดลพบุรี  
 - ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดขอนแก่น  
 - ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
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 (๒) ตามที่ที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าน้้า ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. .... นั้น ตนพร้อมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  
ได้จัดแถลงข่าวเพ่ือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า  พ.ศ. .... 
ให้แก่ประชาชนได้รับทราบและสื่อมวลชนได้รับทราบและเข้าใจข้อเท็จจริงแล้วว่า การพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีค้าว่า “ภาษีน้้า” ตามที่ได้มีการเสนอข่าวแต่อย่างใด อีกทั้ง ในส่วนของ
ประเด็นการจัดเก็บค่าใช้น้้านั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

 (๓) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เป็นการพิจารณาภายใต้กรอบที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก้าหนดไว้ 
กล่าวคือ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความ
คิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน้ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วจะต้องไม่เพ่ิมภาระ
ให้กับประชาชน และสามารถใช้บังคับได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  

 (๔) ประชาชนต้องได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งน้้าสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน 
และไม่เกิดปัญหาการแย่งชิงน้้ากัน มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
ต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น รวมทั้งต้องมี
มาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณ
และคุณภาพสูง มีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่้า อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพบว่า ที่ผ่านมาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของประเทศมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน ๔๒ 
หน่วยงาน และมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องจ้านวน ๓๘ ฉบับ จากกรณีดังกล่าวจึงท้าให้เกิดปัญหา 
ความไม่มี เอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ความเชื่อมโยง ตลอดจนความทับซ้อน  
ในกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเกิดการบูรณาการ
รวมกันอย่างแท้จรงิ และมีความเป็นเอกภาพ ตลอดจนเป็นกฎหมายที่ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าของประเทศได้อย่างแท้จริงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่น ๆ (๑) ที่ก้าหนดให้มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค้านึงถึงความต้องการใช้น้้าในทุกมิติ รวมทั้ง 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน  จากเหตุผลดังกล่าว
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
เพ่ือท้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เกิด
ความเป็นเอกภาพ ซึ่งเดิมร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ก้าหนดให้กรมทรัพยากรน้้า  
ท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) คณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (ส้านักงาน กนช.) ให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารราชการ โดยให้มีหน้าที่และอ้านาจในการควบคุม 
ก้ากับ ติดตามและประเมินผล (Regulator) 
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 (๕) ส้าหรับประเด็นเรื่องการจัดสรรน้้าและการแบ่งประเภทการใช้ทรัพยากรน้้า
สาธารณะตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ในมาตรา ๓๙ ไม่ปรากฏถ้อยค้าว่า “ภาษีน้้า” 
ดังที่ได้มีการเสนอข่าวแต่อย่างใด ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนคลายความกังวล คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ยืนยันว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรน้้า
ของประเทศคณะกรรมาธิการวิสามัญจะค้านึงถึงการใช้น้้าพ้ืนฐานตามล้าดับ เช่น การใช้ทรัพยากรน้้า
สาธารณะเพ่ือการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ 
ประชาชนจะต้องมีน้้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ตลอดจน
น้้าเพื่อจารีตประเพณี เป็นต้น 

(๖) ปัจจุบันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้มีการขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน ซึ่งจะครบก้าหนดในวันที่  
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ตามที่มีการเสนอข่าวว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้น้้าในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 
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              นายเดช  เล็กวิชัย ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  
ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ และผู้เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้้าคาบสมุทรสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้  
                โครงการบริหารจัดการน้้าคาบสมุทรสทิงพระ 
จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  มี พ้ื นที่ ค ร อบค ลุ ม อ้ า เ ภอ ร ะ โ น ด  
อ้าเภอกระแสสินธุ์ อ้าเภอสทิงพระ และอ้าเภอสิงหนคร โดยมีพ้ืนที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางกิโลเมตร  
ซึ่งคาบสมุทรมีลักษณะแคบ โดยมีความยาวประมาณ ๗๐ กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ ๕- ๑๒ 
กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้า ประกอบกับการขึ้นลงของน้้าทะเลท้าให้ประสบปัญหา
อุทกภัยมาโดยตลอด เมื่อเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาท้าให้คาบสมุทรสทิงพระมีพ้ืนที่
น้้าท่วมเป็นบริเวณกว้างราษฎรจ้านวนมากได้รับความเดือดร้อน เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
นอกจากนี้ คาบสมุทรสทิงพระยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรเป็นประจ้า โดยมีสาเหตุ
หลัก กล่าวคือ ไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าในพ้ืนที่  น้้าต้นทุนไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถใช้น้้า 
จากทะเลสาบสงขลาได้ เพราะมีการรุกตัวของน้้าเค็มถึงทะเลสาบตอนบน และระบบกระจายน้้า 
ที่ไม่เหมาะสม จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการพัฒนาแหล่งน้้า 
ในพ้ืนที่ “คาบสมุทรสทิงพระ” จึงได้มีการด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด เช่น การก่อสร้าง 
คันกั้นน้้า การปรับปรุงคลองเก็บกักน้้า การก่อสร้างประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้าต่าง ๆ โดยเริ่มจาก
โครงการประตูระบายน้้าปากระวะ โครงการชลประทานทุ่งระโนด โครงการฝายระวะ โครงการ 
คลองพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอก และโครงการคันกั้นน้้ากระแสสินธุ์ ซึ่งโครงการทั้งหมดปัจจุบันอยู่ในความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ ในการบริหารจัดการโครงการ  

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ กรมชลประทานได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ
ศึกษาโครงการคันกั้นน้้าเค็มทะเลสาบสงขลา ที่เกาะใหญ่ แหลมจองถนนเกาะโคป – ปากพะยูน  
และปากรอ ซึ่งได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจนครบถ้วนสมบูรณ์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากส้านักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการคันกั้นน้้าเค็มทะเลสาบสงขลา 
เนื่องจากราษฎรคัดค้านโครงการ โดยให้พิจารณาทางเลือกอื่นในการจัดหาน้้าให้แก่เกษตรกร  
หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรที่ใช้น้้าน้อย ตลอดจนการหาอาชีพนอกภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ กรมชลประทานจึงได้มกีารศึกษาความเหมาะสม “โครงการบริหารจัดการน้้า
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา” ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาขาดแคลนน้้า เพ่ือการเกษตร 
ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่และทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและมีความยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ส้าหรับโครงการบริหารจัดการน้้าคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก ดังนี้ 
  ๑. การแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีการด้าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ การก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วมและอาคารประกอบ เพ่ือกันน้้าจากทะเลสาบ
สงขลาไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระในฤดูน้้าหลาก และกันน้้าเค็มเข้าพ้ืนที่เกษตรกรรมในช่วง
ฤดูแล้ง โดยการก่อสร้างคันกั้นน้้าริมทะเลสาบสงขลาต่อจากคันกั้นน้้ากระแสสินธุ์ โดยการยกระดับถนน
สายแยก ทล.๔๐๘๓ – ม.ควนชะลิก และการก่อสร้างคันกั้นน้้าจากบ้านเกาะใหญ่ถึงบ้านทุ่งคุระ  
 ๑.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายน้้าในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ เพ่ือระบาย
ปริมาณน้้าผิวดินในพ้ืนที่ให้ไหลลงสู่อ่าวไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยการขุดลอกขยายคลองต่าง ๆ ได้แก่ คลองระโนด 
คลองศาลาหลวง คลองโคกทอง – คลองหัวคลอง คลองโรง – คลองพังยาง และการก่อสร้างสถานีสูบน้้า
เพื่อสูบน้้าระบายน้้าที่ท่วมขังออกสู่ทะเสสาบสงขลา 
 ๑.๓ การผันน้้าจากทะเลสาบสงขลาออกสู่อ่าวไทย เพ่ือลดระดับน้้าในทะเลสาบ
สงขลาในช่วงฤดูน้้าหลาก โดยการเพ่ิมช่องทางระบายน้้าหลากที่ เกิดจากฝนตกในพ้ืนที่รอบทะเลสาบ
สงขลาซึ่งท้าให้น้้าในทะเลสาบสงขลาสูงขึ้นและเอ่อท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่้ารอบทะเลสาบออกสู่อ่าวไทยโดยตรง 
โดยการผันน้้าผ่านคลองบน คาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ คอลงหนังและคลองสทิงพระ  
 ๑.๔ ก่อสร้างท่อระบายน้้ากั้นน้้าจากทะเลสาบสงขลา ที่ต้าบลป่าขาด อ้าเภอสิงหนคร 
จ้านวน ๔ แห่ง ปิดปากคลอง ๔ สาย ที่ระบายลงทะเลสาบสงขลาตามแนวถนนเลียบทะเลสาบ 
ในปัจจุบัน เพ่ือป้องกันน้้าจากทะเลสาบสางขลาไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ 
 ๒. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร ได้แก่ 
  ๒.๑ การปรับปรุงคลองพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอก โดยการปรับปรุงและขุดขยายคลอง
ส่งน้้าพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอก เพ่ือเพ่ิมปริมาณเก็บกักน้้าให้มากขึ้น การก่อสร้างระบบกระจายน้้า  
จากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ตลอดจนการก่อสร้างสถานีสูบน้้าโคกพระพร้อมระบบส่งน้้า และสถานีสูบน้้า
คลองหนังพร้อมระบบส่งน้้า เพื่อสูบน้้ามาเติมลงในคลองพลเอกอาทิตย์ฯ 
  ๒.๒ ก่อสร้างระบบกระจายน้้าริมคลองพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอก ในเขตพ้ืนที่ 
อ้าเภอกระแสสินธุ์ เพ่ือส่งน้้าที่สูบจากคลองพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอก ส่งเข้าสู่แปลงนาด้วยคูส่งน้้า 
  ๒.๓ ก่อสร้างระบบสูบน้้าด้วยไฟฟ้าริมคลองพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอก เพ่ือน้าน้้า 
จากคลองพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอกขึ้นมาใช้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง โดยมีสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า  
จ้านวน ๒๘ จุด 
  ๒.๔ ก่อสร้างท่อระบายน้้าปลายคลองเพ่ือทดน้้าเข้าพ้ืนที่ เกษตรกรรม ได้แก่  
ท่อระบายน้้าปลายคลองเฉียงพง ท่อระบายน้้าปลายคลองมหาการ และท่อระบายน้้าคลองไสร้า 
  ๒.๕ ก่อสร้างอาคารกั้นน้้าเค็มเข้าคลองสทิงหม้อ เพ่ือบริหารจัดการแบ่งโซนน้้าจืด – 
น้้าเค็ม ระหว่างพื้นที่ต้าบลร้าแดงและพื้นที่ต้าบลท้านบ อ้าเภอสิงหนคร บริเวณของปลายคาบสมุทร 
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 ๓. การปรับปรุงโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์  โดยมาตรการ 
ใช้ส่ิงก่อสร้างเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้้าชลประทาน ได้แก่ 
  ๓.๑ การปรับปรุงคลองส่งน้้าและอาคารควบคุมน้้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้้า 
ได้แก่ คลองสายใหญ่ คลองซอย และคลองแยกซอยช่วงที่มีการช้ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ให้ใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ 
  ๓.๒ การติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือการบริหารจัดการน้้า ได้แก่ ติดตั้งระบบ 
โทรมาตราเพ่ือการบริหารจัดการน้้า ส้าหรับการส่งน้้าชลประทานและการบริหารจัดการน้้าหลาก  
โดยเสนอติดตั้งสถานีสนามตามต้าแหน่งอาคารควบคุมน้้าส้าคัญ ได้แก่ สถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า 
และท่อระบายน้้า โดยแบ่งสถานีสนาม ออกเป็น ๓ ระบบ ดังนี้ 
  - สถานีสนามส้าหรับระบบชลประทานทุ่งระโนด      จ้านวน    ๙     สถานี 
  - สถานีสนามส้าหรับคลองพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอก    จ้านวน  ๑๐     สถานี 
  - สถานีสนามส้าหรับระบบป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้า จ้านวน    ๑๖      สถานี 
    รวมสถานีสนาม           จ้านวน   ๓๕    สถานี 
 ๓.๓ การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพ่ือการบ้ารุงรักษาคลองและอาคารชลศาสตร์ 
และใช้สูบน้้าจากคลองพลเอกอาทิตย์ก้าลังเอก ได้แก่ รถตักดิน ๓ คัน และเครื่องสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ 
จ้านวน ๖ ชุด 
 ๔. ผลประโยชน์ของโครงการ เมื่อด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะได้รับผลประโยชน์ ๓ 
ประการ ดังนี้ 
  ๔.๑ การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ กล่าวคือ ในเขตพ้ืนที่คาบสมุทร
สทิงพระในพ้ืนที่ ๔ อ้าเภอ (อ้าเภอระโนด อ้าเภอกระแสสินธุ์ อ้าเภอสทิงพระ อ้าเภอสิงหนคร )  
ได้รับประโยชน์ ได้แก่ 
   - มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยที่ลดลง ทั้งในพ้ืนที่เกษตรกรรม บ้านเรือน 
ทรัพย์สิน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการบรรเทาภัยพิบัติ การชดเชยความเสียหาย และซ่อมแซม
สาธารณูปโภคที่เสียหายจากน้้าท่วม  
  - ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ลดความเดือดร้อน ความวิตกกังวล และ
ความไม่สะดวกต่าง ๆ ในช่วงน้้าท่วม 
  - สร้างความมั่นใจให้กับราษฎร ในการประกอบอาชีพ เช่น การวางแผนการ
เพาะปลูก การลงทุนเพ่ือการเกษตรกรรม และการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ  
 ๔.๒ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ 
พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระในพ้ืนที่ทั้ง ๔ อ้าเภอ โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับ กล่าวคือ สามารถเพ่ิมปริมาณ
น้้าต้นทุนเพ่ือใช้ส้าหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรท้าให้ราษฎรมีรายได้ 
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๔.๓ การปรับปรุง โครงการส่งน้้ าและ
บ้ารุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ ท้าให้ระบบส่งน้้าชลประทาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ในการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้้า 
ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระทั้งในฤดูแล้งและฤดูน้้าหลากได้ 



- ๑๐ - 
 

 
 
  

 ว่าที่ร้อยตรี ไกรธนู  แกล้วทะนงค์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตพ้ืนที่อ้าเภอระโนด  
ได้เสนอความเห็นสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้  
 (๑) ให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ดังกล่าวเป็นการประกาศเขตพ้ืนที่ทับที่ดินท้ากินของเกษตรกร 
เพราะก่อนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชาวบ้านในพ้ืนที่มีความเข้าใจว่า “เขตห้ามล่าสัตว์ป่า” 
หมายถึง ห้ามล่าเฉพาะนกเท่านั้น ชาวบ้านจึงได้ลงชื่อ ให้ความยินยอมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพ่ือยืนยันตามข้อตกลง แต่เมื่อชาวบ้านลงชื่อให้ความยินยอมแล้ว กลับไม่สามารถเข้าไปท้ากินในที่ดิน
ของตนเพ่ือท้าการเกษตรหรือน้าที่ดินไปด้าเนินการทางธุรกรรมใด ๆ ได้ ดังนั้น ตนในฐานะตัวแทน 
ของชาวบ้านจึงเสนอให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดังกล่าว 
 (๒) ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ให้ทบทวนเกี่ยวกับเปิด – ปิดประตูระบายน้้าคลองระโนดกับเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นประตูกันน้้าเค็ม – น้้าจืด 
โดยปัจจุบันจะมีการปิดเฉพาะช่วงที่มีน้้าเค็มรุกเท่านั้น แต่หากน้้าเค็มไม่รุกจะเปิดประตูระบายน้้า
ตลอดเวลา ดังนั้น จึงขอให้มีการยกเลิกการด้าเนินการดังกล่าว 
 (๓) เสนอให้มีการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอย่างเร่งด่วน และยั่งยืน 
เนื่องจากพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระเป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยรัฐควรจัดให้มีระบบ
หมุนเวียนน้้า โดยการเปิดช่องทางระบายน้้า ตลอดจนหาวิธีในแก้ไขปัญหาน้้าแล้งและน้้าท่วมที่เกิดขึ้น
เป็นประจ้าทุกปี 
 (๔) ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีศึกษาและออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์รอบทะเลสาบสงขลา  
 (๕) เสนอให้มีการจัดซื้อเครื่องจักรกลแบบขับเคลื่อนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าแล้ง  
และน้้าท่วมในภาวะเร่งด่วน 

 
 นายปาฏิหาริย์  บุญรัตน์ ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด

สงขลา ได้เสนอความเห็นสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้  
 (๑) ก่อนร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  
จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ ๒ ของสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ควรมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง และเพ่ือให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน 
และเห็นด้วย อีกทั้ง ควรเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมในช่องทาง
ต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

สรุปสาระส้าคัญของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 
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 (๒) เสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดท้าหนังสือไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
หรือส้านักงานสภาเกษตรของแต่ละจังหวัดให้จัดท้าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... แล้วน้าเสนอมายังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  เพ่ือใช้ประกอบ 
การพิจารณาต่อไป 
 (๓) ควรให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นต้นแบบให้กับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่จะตรา
ขึ้นในอนาคตให้มีการด้าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ที่ก้าหนดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตรากฎหมาย โดยการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ควรมีการผลักดันให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ของทะเลสาบสงขลาบรรจุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากในอนาคตทะเลสาบสงขลาอาจเป็นแหล่งมรดกโลก  
 (๕) เนื่องจากปัจจุบันทะเลสาบสงขลามีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากถึง ๒๒ หน่วยงาน 
ท้าให้การบริหารจัดการทะเลสาบสงขลาไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ควรมีการบูรณาการ ให้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวที่เป็นเอกภาพ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของประเทศต่อไป 
 

 นายถาวร  แซ่อิ้ว ประธานชมรมชาวนาจังหวัดสงขลาและผู้แทนกรรมการลุ่มน้้า
ทะเลสาบสงขลา ได้เสนอความเห็นสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
 (๑) ตามที่มีการเสนอข่าวอย่างแพร่หลายว่า จะมีการเก็บภาษีน้้า ท้าให้ประชาชน  
ที่ท้าการเกษตรเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากว่า หากร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  
มีผลใช้บังคับจะท้าให้ชาวนาหรือเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จนอาจจะต้องขายที่ดินท้ากิน เนื่องจาก
มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้น้้า ดังนั้น ตนจึงขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนและเกษตรกรว่าการท้านาจ้านวนกี่ไรถึงจะมีการ
จัดเก็บค่าใช้น้้า เนื่องจากประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 (๒). รัฐควรมีวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้้าเค็มรุกอย่างถาวร เนื่องจากพ้ืนที่
ทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนที่รับน้้าเค็มโดยตรง 
 

 นายวิรัตน์  หยูทอง ผู้แทนคณะท้างานต้นข้าว สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา  
ได้เสนอความเห็นสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้  
 ตนขอน้อมน้้าพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ให้ไว้ ณ สวนจิตรลดา วันที่ ๑๗
มีนาคน ๒๕๒๙ 
 ปรัชญาน้้า คือ ชีวิต ความตอนหนึ่งว่า “...หลักส้าคัญว่าต้องมีน ้าบริโภค น ้าใช้น ้า 
เพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน ้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน ้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามี
ไฟฟ้าไม่มีน ้าคนอยู่ไม่ได้...”  
 เนื่องจากชาวบ้านในพ้ืนที่อ้าเภอระโนด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ท้านาโดยมีแหล่งน้้าจืดจากทะเลสาบสงขลาเป็นต้นทุนหลักในการประกอบอาชีพของเกษตรกรรม  
แต่เกิดปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็มและช่วงฤดูแล้งน้้าจืดขาดแคลน กรมชลประทานจึงได้มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยการด้าเนินการโครงการคันกั้นน้้าเค็มทะเลสาบสงขลา เพ่ือป้องกันการรุกตัว 
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ของน้้าเค็ม แต่ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ให้ยกเลิกการด้าเนินการเกี่ยวกับ
โครงการดังกล่าวเป็นเหตุให้ขาดการป้องกันการรุกตัวของน้้าเค็ม ท้าให้น้้าจืดในทะเลสาบสงขลา 
มีค่าความเค็มเกินกว่ามาตรฐานก้าหนดไว้ ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้้าจากแหล่งน้้าดังกล่าวเพ่ือประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้ ท้าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ควรให้รัฐ พิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้มีวิธีการอื่นหรือแนวทางเลือกอื่นใด  
ในการแก้ไขปัญหาน้้าเค็มรุกและการขาดแคลนน้้าจืดในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้ง เพ่ือให้ประชาชนสามารถ  
มีน้้าใช้ในการเกษตรต่อไป 
 

 นายเนือม  สังข์สุวรรณ ผู้แทนชาวบ้านอ้าเภอระโนด ได้ เสนอความเห็น 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้  
 - รัฐควรจัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการขุดลอกทะเลสาบสงขลาให้มีความลึกมากกว่าเดิม 
เพื่อให้สามารถเก็บกักน้้าได้ในปริมาณมาก เกษตรกรสามรถใช้น้้าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
ในการท้าการเกษตร อีกทั้ง ควรน้าดินที่ได้จากการขุดลอกคืนสู่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
ท้าการเกษตร และปลูกต้นไม้รอบทะเลสาบสงขลาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้เสริมให้แก่
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลา  
 

 นายไสว ศรีสุวรรณ ผู้แทนกลุ่มปศุสัตว์อ้าเภอระโนด ได้ เสนอความเห็น 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
 (๑) เนื่องจากปัจจุบันการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายย่อยของเกษตรกร 
มีต้นทุนสูงอยู่แล้ว ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญควรมีการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับประเด็น 
การจัดเก็บค่าใช้น้้าประเภทที่สอง ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 (๒) เสนอให้มีการประกาศยกเลิกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุเสม็ด ป่าอ่าวบางเต็ง  
ป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา และทะเลหลวง ท้องที่ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน ต้าบลล้าป า  
อ้าเภอเมือง ต้าบลหานโพธิ์ ต้าบลจองถนน อ้าเภอเขาชัยสน ต้าบลนาปะขอ อ้าเภอบางแก้วต้าบลฝาละมี 
ต้าบลปากพะยูน ต้าบลเกาะหมาก อ้าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ต้าบลกระแสสินธุ์  ต้าบลเชิงแส 
ต้าบลเกาะใหญ่ ต้าบลโรง อ้าเภอกระแสสินธุ์ ต้าบลระโนด ต้าบลบ้านขาว ต้าบลตะเครียะ ต้าบลบ้านใหม่ 
อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากประกาศดังกล่าวเป็นการประกาศเขตพ้ืนที่ที่ทับกับพ้ืนที่ท้ากินของชาวบ้าน  
ท้าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ตามประกาศได้รับความเดือดร้อน 
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 นายสายัณห์  สวัสดิ์ยานนท์ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลแดนสงวน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้เสนอความเห็น 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
   (๑) ควรมีการพิจารณาแหล่งน้้าในเขตชลประทาน 
ที่มีขนาดเล็กให้มีความสมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                     (๒) เนื้ อหาของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้ า  
พ.ศ. .... ควรมีการควบคุมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ โดยให้มีผู้รับผิดชอบ
หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวให้มีความชัดเจน อีกทั้ง 
ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า และน้าแผนดังกล่าวมาปฏิบัติและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  
 (๓) ควรลดขั้นตอนการด้าเนินการของหน่วยงานของรัฐให้มีความกระชับและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 (๔) ควรก้าหนดขอบเขตหรือแนวทางการใช้อ้านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือสั่งการในแต่ละกรณี 
 (๕) รัฐควรพิจารณาความส้าคัญของการแก้ไขปัญหาโดยค้านึงถึงความเร่งด่วน 
เป็นส้าคัญ 
 (๖) เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการขุดลอกทะเลสาบสงขลา มีการใช้งบประมาณ 
ในการศึกษาเพ่ือจะขุดลอกแต่ก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งยากต่อการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณดังกล่าว เนื่องจากไม่มีประชาชนในพื้นที่เข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทะเลสาบสงขลา
ความตื้นเขิน ดังนั้น การด้าเนินการควรให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม และร่วมตรวจสอบในการ
ใช้งบประมาณเพ่ือขุดลอกทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนโดยรอบทะเลสาบสงขลาได้รับ
ประโยชน์จากการใช้น้้าจากแหล่งน้้าดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 นายจรูญ  ไชยเวทย์ ก้านันต้าบลวัดสน ได้เสนอความเห็นสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
 - ควรก้าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนกรมชลประทาน มีหน้าที่และอ้านาจ
ในการบริหารจัดการน้้าแล้งและน้้าท่วม โดยเฉพาะการสั่งการในขณะที่น้้าก้าลังจะท่วม ไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบข้อซักถาม 
  

 พลเอก อกนิษฐ์   หมื่นสวัสดิ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้ตอบข้อซักถาม
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
 (๑) ประเด็นเกี่ยวกับการเสนอให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการ 
คั น กั้ น น้้ า เ ค็ ม ท ะ เ ล ส า บ ส ง ข ล า  ต น เ ห็ น ว่ า 
มติคณะรัฐมนตรีสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่ 
และสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น 
 (๒) ประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับการเตรียมการรับภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้าท่วม  
การขุดลอกทะเลสาบสงขลา การโยกงบประมาณ เมื่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ที่มีกฎหมายรอบรับ
หน้าที่และอ้านาจไว้อย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังมีการจัดตั้งส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
(ส้านักงาน กนช.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะท้าให้
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบของประเทศมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มาตรา ๒๖ 
ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยในเนื้อหาได้ก้าหนดให้
สัดส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการลุ่มต้องมาจากทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น  
การด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จะเป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการลุ่มเสนอ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  เช่น แผนการเตรียมการเรื่องการป้องกัน
ภาวะน้้ าแล้งและภาวะน้้ าท่วม การจัดท้าแผนแม่บทการใช้  การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้า้ หรือมาตรฐานของแหล่งน้้าขนาดเล็ก
หรือระบบระบายน้้าแบบหมุนเวียน จะมีการก้าหนดไว้ในแผน รวมตลอดถึงการจัดตั้งงบประมาณ 
ก็ไม่สามารถโยกย้ายได้ เนื่องจากต้องท้าตามแผนที่คณะกรรมการลุ่มน้้าหรือคณะกรรมทรัพยากรน้้า
แห่งชาติก้าหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... อีกประการหนึ่งด้วย  
 (๓) ส่วนประเด็นการจัดเก็บค่าใช้น้้า ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดเก็บค่าใช้น้้าประเภทที่หนึ่ง 
และเกษตรกรรายย่อยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา ๓๙ ของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. .... เช่น การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพ่ือการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตร 
หรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดรับกับมาตรา ๗๓  
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก้าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไก
ที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตทีมีปริมาณและคุณภาพสูง  
มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่้า อีกทั้ง เรื่องการจัดเก็บค่าใช้น้้าและการแบ่งประเภทการใช้น้้านั้น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความส้าคัญ มีความละเอียดอ่อน และมีเนื้อหาสาระ 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญได้ให้ข้อมูลเกีย่วกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรพัยากรน้้า พ.ศ. .... 
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ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยประเด็นดังกล่าวคณะกรรมาธิการวิสามัญยังไม่มีข้อยุติ 
หรือข้อสรุปใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด  

 นายสุรจิต  ชิรเวทย์ กรรมาธิการวิสามัญ  ได้ให้ข้อมูลสรุปสาระส้าคัญเกี่ยวกับ 
ข้อกังวลการบริหารจัดการทะเลสาบสงขลา ซึ่งแยกประเด็นได้ดังนี้ 
 (๑) ข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องระบบการปิด – เปิดประตูระบายน้้า โดยระบบปิดล้อม  
หรือต้องการให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบการปิด – เปิดประตูระบายน้้าใหม่ หรือหาแนวทาง
หรือทางเลือกอื่นใดเพ่ือแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็ม ตนขอยกตัวอย่างการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
ประตูระบายน้้าของจังหวัดสมุทรสงครามที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างขึ้นซึ่งมีอยู่ ๑๓๐ ประตู แต่ปัจจุบัน 
ได้มีการยกเลิกประตูระบายน้้าให้เหลือเพียง ๑๑ ประตู เนื่องจากการประกอบอาชีพของชาวบ้าน 
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการปิด – เปิดประตูระบายน้้า 
ควรพิจารณาการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 (๒) มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและระบบสูบน้้า อาจเป็นระบบที่ท้าให้การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่มีความที่ซ้้าซ้อนและเป็นการเพ่ิมขั้นตอน 
 (๓) ประเด็นเรื่องมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ยกเลิกการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงการ 
คันกั้นน้้าเค็มทะเลสาบสงขลา ตนเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีมิได้เป็นกฎหมายที่บังคับแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
เพียงแต่ใช้บังคับแก่หน่วยงานที่ก้าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ ให้ปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นวิธีการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั่วไป 
 (๔) ประเด็นให้มีการศึกษาและจัดท้าวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)  
และศึกษาด้านวิศวกรรมของทะเลสาบสงขลาใหม่ ตนเห็นว่า การด้าเนินการดังกล่าวสามารถกระท้าได้  
โดยไม่จ้าเป็นต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยสามารถด้าเนินการได้ตามมาตรา ๔๓ (๓) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก้าหนดให้  
 “มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ  
   ...............................................ฯลฯ............................................... 
 (๓) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด้าเนินการใดอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด้าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุข
ของประชาชนหรือชุมชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
  ...............................................ฯลฯ...............................................”  

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวให้ท้าเป็นหนังสือเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ให้ช่วยด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ข้อเสนอที่น้าส่งต้องมีเหตุผลและรายละเอียดข้อเท็จจริง  
ที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา  

           อย่ า ง ไรก็ ตาม  หากประชาชนชาวระโนดมี ข้ อ เสนอ 
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  
เพ่ิมเติมประการใด สามารถน้าส่งเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการ
วิ สามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญั ติ ทรั พยากรน้้ า  พ.ศ.  . . . .  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ 
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                      นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ กรรมาธิการ
วิสามัญ ได้ให้ข้อมูลสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 
ได้มีการแบ่งประเภทการใช้น้้า ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 (๑ )  การใช้น้้ าประเภทที่หนึ่ ง  ได้แก่  
การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพ่ือการด้ารงชีพ การอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ 
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 (๒) การใช้น้้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพ่ือการเกษตร  
หรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา 
และกิจการอื่น 
 (๓) การใช้น้้าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพ่ือกิจการขนาด
ใหญ่ที่ใช้น้้าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้้า หรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง 
 ทั้งนี้  ประเด็นการจัดเก็บค่าใช้น้้าประเภทที่หนึ่งจะไม่มีการจัดเก็บค่าใช้น้้า 
อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้้าแต่ละประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สอง 
และประเภทที่สามจะก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงต่อไป  
 

 พ ล เ อ ก  สุ ริ น ท ร์   พิ กุ ล ท อ ง 
กรรมาธิการวิสามัญ ได้ให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
 การครอบครองที่ดินประเทศไทย 
มีกฎหมายรองรับการครอบครองที่ดินโดยชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งมีอยู่หลายฉบับโดยเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช 
๒๔๗๙ เช่น พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ โดยก้าหนดให้บุคคลใดก็ตามที่
ครอบครองที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๙ แม้ต่อมาจะมีกฎหมายให้บุคคล
ที่ครอบครองที่ดินและท้าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวไปแจ้งสิทธิครอบครองที่ดินและท้าประโยชน์ในที่ดิน 
แต่หากไม่ด้าเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดโดยกฎกระทรวง และให้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใช้บังคับต่อไป ดังนั้น การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
หรือเขตอุทยานแห่งชาติ รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นั้น บุคคลที่ครอบครองที่ดิน 
และท้าประโยชน์ในที่ดินมีสิทธิการครอบครองในที่ดินเหนือกว่ากฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาทั้งปวง 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ นอกจากนี้ ยังมีค้าพิพากษาฎีกาที่ 
๗๐๘/๒๕๐๙ ซึ่งสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการด้าเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้ 
 
   



- ๑๗ - 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************* 



ส่วนที ่๒ 
สรุปข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และลุ่มน้้าในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  
ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นกฎหมายแม่บท  

ด้านทรัพยากรน้้าท่ีจ้าเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า  เช่น ปัญหาน้้าแล้ง  
ปัญหาน้้าท่วม ปัญหาคุณภาพน้้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ 
ของกฎหมายหลายฉบับ จึงท้าให้ไม่เกิดความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... จึงได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมเทศบาล 
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน รอบด้าน ทั้งจากภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ท่ีได้มาสะท้อนความต้องการ ความคิดเห็นและข้อห่วงใยต่างๆ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่าเป็น
การด้าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ที่ก้าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
โดยน้ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนด้วย เมื่อกฎหมายมีผลบังคับ
ประกาศใช้แล้วประชาชนจะได้รับความเป็นธรรม ไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้กับประชาชน และเป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 

 



- ๒๐ – 
 

 
 
 

 
นายไพร   พัฒโน นายก เทศบาลนคร

หาดใหญ่ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
และผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้ง
ได้สรุปสถานการณ์น้้ า ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ ดังนี้ 

 
 

รายงานสถานการณ์น้้าเพ่ือเตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จะมีคลองสายหลักที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้้า 
ในกรณีที่มีฝนตกหนัก ได้แก่  

(๑) คลองอู่ตะเภา โดยมีอัตราการไหลของน้้าอยู่ที่ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
(๒) คลองภูมนิาถด้าริ หรือ คลอง ร. ๑ โดยมีอัตราการไหลของน้้าอยู่ที่ ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาที 
(๓) คลองเตย โดยมีอัตราการไหลของน้้าอยู่ที่   ๘๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

(ไหลลงคลองอู่ตะเภา) 
(๔) คลองหวัด โดยมีอัตราการไหลของน้้าอยู่ที่  ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

(ไหลลงคลองอู่ตะเภา) 
โดยเทศบาลนครหาดใหญ่จะประสบปัญหาอุทกภัยหรือไม่ หรือจะแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 

เพียงใดนั้น จะขึ้นอยู่กับการระบายน้้าของ “คลองอู่ตะเภา” และ “คลอง ร.๑” นอกจากนี้  
ทศบาลนครหาดใหญ่ยังมีสถานีสูบน้้าอีกจ้านวน ๒๔ สถานี และได้วางระบบการบริหารจัดการ  
รวมทั้งการขุดลอกคูระบายน้้าไว้เพ่ือเตรียมความพร้อม ในปัจจุบันระบบระบายน้้ามีศักยภาพรับน้้า 
ในลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภาได้ในอัตราไม่เกิน ๑,๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่หากโครงการขยาย 
คลอง ร.๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการด้าเนินการโดยกรมชลประทานแล้วเสร็จ จะสามารถระบายน้้าได้ถึง  
๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเมื่อรวมกับการระบายน้้าของคลองอู่ตะเภาอีกจ้านวน 
๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถระบายน้้าได้ถึง ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อันอาจเป็นผลให้
ปัญหาอุทกภัยในหาดใหญ่หมดไปได้ และท้าให้มีระบบการจัดการน้้าท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

  

 
 
 

 
 
 

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



- ๒๑ – 
 

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รายงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา โดย
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

๑. จังหวัดสงขลามีจ้านวน ๑๖ 
อ้าเภอประชากร จ้านวน ๑.๔ ล้านคน มี พ้ืนที่
ทั้งหมด ๔.๖ ล้านไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นล้าดับที่ ๓  
ของภาคใต้  โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร  
๒.๙ ล้านไร่ จังหวัดสงขลาสูงจากระดับน้้าทะเล  
๔ เมตร ประกอบด้วยลุ่มน้้าหลัก ๒ ลุ่มน้้า คือ (๑) ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และ (๒) ลุ่มน้้าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก มีแหล่งน้้า ส้าคัญ ๕ แหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา คลองพลเอกอาทิตย์  
ก้าลังเอก คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลองนาทวี และคลองเทพา 

๒. ส้าหรับพ้ืนที่การบริหารจัดการน้้ามี ๕ ลุ่มน้้าย่อย ได้แก่  
(๑) ลุ่มน้้าย่อยคาบสมุทรสทิงพระ : อยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอระโนด อ้าเภอสทิงพระ 

อ้าเภอกระแสสินธุ์ และอ้าเภอสิงหนคร 
(๒) ลุ่มน้้าย่อยคลองรัตภูมิ : อยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอรัตภูมิและอ้าเภอควนเนียง 
(๓) ลุ่มน้้าย่อยคลองอู่ตะเภา : อยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอสะเดา อ้าเภอคลองหอยโข่ง 

อ้าเภอนาหม่อม อ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอบางกล่้า และเมืองสงขลา 
(๔) ลุ่มน้้าย่อยคลองนาทวี : อยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอนาทวีและอ้าเภอจะนะ  
(๕) ลุ่มน้้าย่อยคลองเทพา  : อยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเทพาและอ้าเภอสะบ้าย้อย 

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้จัดท้าสถิติข้อมูลการใช้น้้าแบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 
- น้้าเพื่อการเกษตร     ร้อยละ ๕๒  
- น้้าเพื่ออุตสาหกรรม     ร้อยละ ๑๘ 
- น้้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการท่องเที่ยว  ร้อยละ ๑๔ 
- น้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ     ร้อยละ ๑๓ 
- น้้าเพื่อปศุสัตว์      ร้อยละ   ๓ 

๓. สภาพปัญหาทรัพยากรน้้าที่ส้าคัญในจังหวัดสงขลา คือ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัย
แล้ง ปัญหาน้้าเสีย และปัญหาน้้าเค็มรุกล้้า ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ดังนี้ 

- การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชน  
- การท่องเที่ยว  
- การอุตสาหกรรม  
- การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ  
- การบุกรุกพื้นที่ต้นน้้าและแหล่งน้้าสาธารณะ  
- การสร้างสิ่งกีดขวางทางน้้า  
- การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้้า 

 



- ๒๒ – 
 

 
 

 
แผนที่แสดงลุ่มน ้ำในจังหวัดสงขลำ 



- ๒๓ – 
 

(๑) ปัญหาน้้าท่วมจะเกิดขึ้นทุกพ้ืนที่ใน ๕ ลุ่มน้้า แต่พ้ืนที่ส้าคัญ คือ คลองอู่ตะเภา 
เนื่องจากมีเมืองหาดใหญ่เป็นปลายทางและเป็นพ้ืนที่แอ่งกระทะ สิ่งที่จะช่วยในการปูองกันน้้าท่วม คือ 
โครงการชลประทานสร้างคลองภูมินาถด้าริ หรือ คลอง ร. ๑ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด้าริ  
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายพ้ืนที่คลอง ส่วนปัญหาน้้าท่วมบริเวณลุ่มน้้าในคาบสมุทรสทิงพระมี
สาเหตุหลัก คือ ฝนตกหนักและน้้าทะเลหนุน โดยในปี ๒๕๕๙ ได้เกิดน้้าท่วมใน ๔ อ้าเภอ กรม
ชลประทานจึงได้มีโครงการปรับปรุงคลองระบายน้้า และทางจังหวัดสงขลาได้เสนอโครงการปรับปรุง
ระบบเตือนภัยและจัดตัง้ศนูย์เตอืนภัยในพ้ืนที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ โดยอยู่
ระหว่างการเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๒  

(๒) ปัญหาภัยแล้งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงในเขตพ้ืนที่อ้าเภอสทิงพระ  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีปุาไม้ ภูเขา และแหล่งเก็บกักน้้าส้าหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับ 
กรมชลประทานด้าเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิง และฝายทดน้้า เพ่ือเก็บกักน้้า การขุดลอกคูคลอง  
เป็นต้น 

(๓) ปัญหาน้้าเสียจะอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา อ้าเภอสะเดา และอ้าเภอ
หาดใหญ่ โดยเฉพาะในอ้าเภอสะเดาจะมีโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศ
ให้อ้าเภอสะเดาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้เกิดปัญหาท่ีตามมา คือ การขยายตัวชุมชนและการปล่อย
มลพิษลงสู่แหล่งน้้า ทั้งนี้ ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียเพ่ิมเติม  
และให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด รวมทั้งมีโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตส้านึกให้กับชุมชนโดยรอบ 

(๔) ปัญหาน้้าเค็มรุกล้้าในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งแก้ไขปัญหาโดยให้มี
โครงการสร้างคันทบล้าน้้า และสร้างอาคารบังคับน้้าที่บริเวณปากแม่น้้า 

๔. ส้าหรับแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้้ า 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทางจังหวัดสงขลา โดยกรมทรัพยากรน้้าได้เสนอของบประมาณในการ
ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า จ้านวน ๕๓๖ โครงการ เป็นจ้านวนเงิน  
๑๔,๑๘๘ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับจัดสรรแล้วจ้านวน ๓๖๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๘๐ ล้านบาท ทั้งนี้ 
จังหวัดสงขลาได้จัดท้าแผนเป็นระยะเวลา ๕ ปี แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง  
และระยะยาว  

ในการนี้ ส้าหรับการด้าเนินการตามแผนบริหารจัดการน้้าของจังหวัดสงขลา 
ปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชนจนบรรลุผลส้าเร็จไปพอสมควร แต่ปัญหาส้าคัญ 
ที่จะต้องคิดในระยะต่อไป คือ ปัญหาการขยายตัวชุมชน ปัญหาการใช้น้้ าเ พ่ืออุตสาหกรรม  
ปัญหาน้้าต้นทุน นอกจากนี้ขอสะท้อนปัญหาใน ๓ ประเด็นหลักที่ท้าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ยังขาดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(๑) โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้ายังขาดการกลไกในการเชื่อมโยง 
การท้างานระหว่างส่วนกลางกับพ้ืนที่  กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า มีหน้าที่และอ้านาจที่ไม่ชัดเจน  
ดังนั้น จึงควรปรับปรุงแก้ไขหน้าที่และอ้านาจ โดยการก้าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
ไว้ในกฎหมาย  

(๒) ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าจ้านวนมาก แต่ยังขาดการบูรณาการการท้างานร่วมกัน 
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(๓) ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณเ พ่ือน้ามาด้า เนินการตามแผนที่
คณะกรรมการลุ่มน้้าจัดท้าเสนอ จึงท้าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนและโครงการต่าง ๆ ได้ 

 
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสรุป
สาระส้าคัญได้ดังนี้ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ๔ ลุ่มน้้า 
ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ลุ่มน้้าตาปี และพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  
มีเนื้อที่ประมาณ ๙,๙๔๒,๕๐๒ ตารางกิ โลเมตร หรือ
ประมาณ ๖,๒๑๔,๐๖๔ ไร่  มี พ้ืนที่มากเป็นอันดับ ๒  
ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ ๑๖ หรือประมาณ ร้อยละ ๑.๙๘ 
ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วม ๑,๑๐๐,๐๐๐ ไร่ แบ่งออกเป็น พ้ืนที่บริเวณลุ่มน้้าชายฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ ๑ ประมาณ ๔๔,๐๐๐ ไร่ ลุ่มน้้าคลองปลา ๒๘,๐๐๐ ไร่ ลุ่มน้้าภาคใต้ชายฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ ๔ ประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ ไร่ แม่น้้าตาปี ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ และลุ่มน้้าแม่น้้าปากพนัง ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ 
ประกอบด้วย อ้าเภอขนอม อ้าเภอสิชล อ้าเภอท่าศาลา อ้าเภอนบพิต้า อ้าเภอพรหมคีรี อ้าเภอลานสกา 
อ้าเภอพระพรหม อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ้าเภอร่อนพิบูลย์ อ้าเภอจุฬาภรณ์ ส่วนลุ่มน้้าต้นน้้าตาปี 
ประกอบด้วยอ้าเภอพิปูนและอ้าเภอฉวาง 

 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการน้้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑) ปัญหาด้านองค์กรผู้ใช้น้้ายังไม่เข้มแข็ง เช่น ปัญหาการขาดการประสานงานของ
กลุ่มผู้ใช้น้้าในสายน้้าเดียวกัน การขาดความรู้หรือค้าแนะน้าในการรวมกลุ่ม การขาดความต่อเนื่อง  
ในการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น  

๒) ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
และทรัพยากรอื่นๆ ท้าให้มีการบุกรุกทรัพยากรต่างๆ เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้ การบุกรุกพ้ืนที่ 
ปุาชายเลน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณท้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถ
ด้าเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

๓) กฎหมายที่มีอยู่ ผู้รักษากฎหมายยังใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ท้าให้มีผู้กระท้า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรอยู่เป็นประจ้า 

๔) ปัญหาการขาดฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้้า ได้แก่ ข้อมูลน้้าดิบ ข้อมูลน้้าท่า 
ข้อมูลปริมาณน้้าไหลลงอ่าง ข้อมูลปริมาณการตกตะกอน 

๕) ปัญหาปริมาณน้้าท่าในฤดูแล้งมีปริมาณลดลง เนื่องจากพ้ืนที่ปุาต้นน้้าลดลง  
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนไ์ปเป็นพ้ืนที่การเกษตร เช่น พื้นที่ปุาพรุเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนปาล์ม 
เป็นต้น  

๖) ประสิทธิภาพการชลประทานต่้า เนื่องจากโครงการที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ 
เป็นฝายทดน้้า ในฤดูฝนมีปริมาณน้้ามาก จึงส่งน้้าตามค้าร้องขอของเกษตรกรอย่างประหยัด ในฤดูแล้ง
ไม่มีน้้าต้นทุนเพียงพอที่จะส่งให้พื้นที่การเกษตร 
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๗) ปัญหาการตกตะกอน คุณภาพน้้า และการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของวัชพืช  
การเก็บกักน้้าไว้ในล้าน้้าธรรมชาติเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการตกตะกอน คุณภาพน้้าเสื่อมโทรมลง
และการขยายพันธุ์ของวัชพืชเร็วยิ่งขึ้น 

๘)  ปัญหาการขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริการจัดการน้้า  
 

นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา ได้รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา โดยสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

จังหวัดยะลามีจ้านวน ๘ อ้าเภอ ๕๘ ต้าบล  
มลีุ่มน้้าส้าคัญ ๒ ลุ่มน้้า ได้แก่ 

๑) ลุ่มน้้าปัตตานี  
ลักษณะภูมิประเทศมีแม่น้้าปัตตานีเป็น

แม่น้้าสายหลัก ต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขต
อ้าเภอเบตง มีความยาว ๒๑๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ จังหวัดยะลาไหลผ่าน 
อ้าเภอเบตง อ้าเภอธารโต อ้าเภอบันนังสตา อ้าเภอกรงปินัง และอ้าเภอเมือง ส่วนจังหวัดปัตตานี 
ไหลผ่าน อ้าเภอยะรัง หนองจิกและไหลลงอ่าวไทยที่อ้าเภอเมืองปัตตานีมีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม ๓,๘๓๕  
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งจังหวัดปัตตานีและยะลา ลุ่มน้้าปัตตานีจะมีเขื่อนที่ส้าคัญ ๒ เขื่อน ได้แก่ 

 เขื่ อนบางลาง  เป็น เขื่ อนหินถมแกนดิน เหนี ยว  ตั้ งอยู่ ที่ บ้ านบางลาง  
อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สันเขื่อนกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร สูง ๘๕ เมตร เก็บน้้าได้สูงสุด 
๑,๔๕๔.๓๖ ล้านลบ.ม. ที่ระดับ + ๑๑๕.๐๐ ระดับน้้าทะเลปานกลาง มีพ้ืนที่รับน้้าเหนือเขื่อน ๒,๐๘๐ 
ตารางกิโลเมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟูาได้ ๗,๒๐๐ กิโลวัตต์ โดยได้ผลิตไฟฟูาและหล่อเลี้ยงเกษตรกร
จังหวัดปัตตานี ซึ่ง เป็นอีกปัญหาท้าให้ชาวบ้านของจังหวัดยะลาซึ่งอยู่กลางน้้าขาดน้้ า ทั้งนี้  
หากด้าเนินการสร้างเขื่อนในบริเวณอ้าเภอกรงปินัง จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวยะลาได้ 

 เขื่อนปัตตานี เป็นเขื่อนระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นแม่น้้าปัตตานีอยู่ในพ้ืนที่
ต้าบลตาเซะ อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีช่องระบายกว้าง ๖ เมตร จ้านวน ๖ ช่อง และช่องระบายทราย
ขนาด ๖ เมตร ๑ ช่อง ทางระบายน้้าฉุกเฉินยาว ๑,๖๐๐ เมตร มีคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งขวายาว ๕๓.๔๐ 
กิโลเมตร ฝั่งซ้ายยาว ๓๙.๔๐ กิโลเมตร สายกลางยาว ๒๐.๐๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 
๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี 

ภำพเขื่อนบำงลำง                                                ภำพเขื่อนปัตตำน ี
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๒) ลุ่มน้้าสายบุรี 
- ลุ่มน้้าสายบุรีมีแม่น้้าสายบุรีเป็นแม่น้้าสายหลัก ต้นก้าเนิดอยู่ที่เทือกเขาสันกาลาคีรี 

ในเขตอ้าเภอสุคีรีน จังหวัดนราธิวาส มีความยาว ๑๘๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า ๓,๒๐๕ ตารางกิโลเมตร 
ไหลผ่านอ้าเภอสุคีริน อ้าเภอศรีสาคร อ้าเภอรือเสาะ ของจังหวัดนราธิวาส อ้าเภอรามัน ของจังหวัด
ยะลาประกอบด้วย (ต้าบลบาลอ ต้าบลอาซ่อง ต้าบลเกะรอ ต้าบลตะโล๊ะหะลอ ต้าบลท่าธง) อ้าเภอ 
ทุ่งยางแดง อ้าเภอกะพ้อ และไหลลงอ่าวไทยที่อ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  

- ปัญหาของแม่น้้าสายบุรีคือยังไม่มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จึงเกิด
ปัญหาทั้งน้้าท่วม น้้าแล้ง ซึ่งทางจังหวัดยะลาได้ท้าการศึกษาและเห็นว่าหากมีเขื่อนที่อ้าเภอรามัน  
จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวยะลาได้  

 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้ง ๒ ลุ่มน้้า คือ  
ปัญหาอุทกภัย 
๑) ปัญหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้นในบริ เวณลุ่มน้้าตอนบนและล้าน้้าสาขา  เกิดจาก 

ฝนตกหนักและน้้าปุาไหลหลากลงมามาก ท้าให้น้้าระบายไม่ทัน มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้้า มีอาคาร
ระบายน้้าไม่เพียงพอ  

๒) อุทกภัยที่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าตอนล่าง ซึ่ งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มทั้ งในจังหวัดยะลา 
และปัตตานี แม่น้้าสายหลักมีความตื้นเขิน ท้าให้ไม่สามารถระบายน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาภัยแล้ง 
- เกิดจากสภาพดินฟูาอากาศ โดยเกิดจากสภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน  

 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ทั้ง ๒ ลุ่มน้้า มีดังนี้ 
๑) ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในแต่ละลุ่มน้้าสาขา  

เพ่ือเก็บกักน้้า 
๒) ก่อสร้างฝายทดน้้าพร้อมระบบส่งน้้าเ พ่ิมเติม รวมถึงปรับปรุงฝายทดน้้า 

และระบบส่งน้้าในล้าน้้าสาขาหลัก เพ่ือให้สามารถกระจายน้้าให้พ้ืนที่ที่มีความต้องการน้้าได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  

๓) ขุดลอกล้าน้้าสายหลักในช่วงที่ตื้นเขินเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า 
๔) ก่อสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือรักษาความชุ่มชื้นในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้้า  ซึ่งทางจังหวัด

ยะลาได้สร้างฝายขนาดเล็กไปประมาณ ๑๐๐ กว่าแห่ง  
 แผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่จะด้าเนินการพัฒนาแหล่งน้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า

ปัตตานีและลุ่มน้้าสายบุรี 
๑) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้าและทดน้้ากรงปินัง อ้าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  

โดยอยู่ระหว่างการศึกษา  
๒) โครงการเขื่อนทดน้้าสายบุรี ตั้งอยู่ที่ต้าบลเกะรอ อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
๓) ปรับปรุงระบบชลประทานสายกลางโครงการฯส่งน้้าปัตตานี  
๔) อ่างเก็บน้้าคลองเบตง อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
๕) อ่างเก็บน้้าล้าพะยา อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
๖) โครงการอ่างเก็บน้้าสายบุรี อ้าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
๗) โครงการอ่างเก็บน้้าสายบุรี อ้าเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 

 



- ๒๗ – 
 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
๑) ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนและต้องให้ความส้าคัญกับงบประมาณในการบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าด้วย 
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ต้องบูรณาการท้างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนด้วย 
 

 นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี ได้รายงานการบริหารจัดการ   ทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี โดยสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

 ๑) จังหวัดปัตตานีมี ๒ ลุ่มน้้าหลัก คือ ลุ่มน้้า
สายบุรี และลุ่มน้้าปัตตานี 

 - ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ้า คือ ปัญหา
น้้าท่วมในช่วงมรสุม แม่น้้าปัตตานีไหลผ่านปัตตานี ๕ ในอ้าเภอ 
ได้แก่ อ้าเภอแม่ลาน อ้าเภอยะรัง อ้าเภอโคกโพธิ์ อ้าเภอหนอกจกิ  
และอ้าเภอเมืองปัตตานี ซึ่งกรณีที่น้้าท่วมบริเวณที่ลุ่มริมแม่น้้าอันเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและน้้าท่วม 
ในเขตเศรษฐกิจหรือในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนั้น หากมีการจัดสร้างทางระบายน้้าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ 
ซึ่งแม้ว่าทางระบายน้้าดังกล่าวจะอยู่ระหว่างการด้าเนินการของกรมทรัพยากรน้้า แต่ยังมีข้อขัดข้อง 
และอุปสรรคในเรื่องของโครงการระบบเตือนภัยน้้าท่วมที่มีปัญหาเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๙  

 ๒) ส่วนในเขตลุ่มน้้าสายบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในลุ่มน้้าฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยนั้น ยังไม่มี
ระบบการบริหารจัดการน้้า ซึ่งกม็ีความจ้าเป็นเร่งด่วนเช่นกันที่จะต้องด้าเนินการ เพราะในพื้นที่ตอนล่าง
ของจังหวัดมักประสบปัญหาน้้าท่วมในที่ลุ่ม ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้ท้างานร่วมกับจังหวัดยะลา ซึ่งหาก
โครงการส้าเร็จกจ็ะสามารถระบายน้้าได้รวดเร็ว และในกรณีฝนทิ้งช่วงก็จะแก้ไขปัญหาน้้าอุปโภคบริโภค
ที่มีคุณภาพไม่เพียงพอได้อีกด้วย 

 

 
 
 



- ๒๘ – 
 

 
 
 
 
 นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้แสดงความคิดเห็นต่อ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
(๑) ร่างมาตรา ๔ บทนิยามค้าว่า “ทรัพยากรน้้าสาธารณะ” มีความหมายที่กว้าง

มากเกินไป อาจจะมีปัญหาในการตีความได้  
(๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้้าในมาตรา ๒๖ (๒) ก้าหนดให้มีกรรมการ 

ลุ่มน้้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้้านั้น  
ได้เพียงจังหวัดละหนึ่งคนนั้น แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากสภาพภูมิประเทศ ซึ่งในแต่ละลุ่มน้้าจะมี
บริบทต่างกัน และในลุ่มน้้าขนาดใหญ่จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่จ้านวนมาก ดังนั้น สัดส่วน 
ที่ก้าหนดไว้อาจจะไม่สามารถสะท้อนความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 

(๓) ร่างมาตรา ๓๙ ซึ่งก้าหนดประเภทการใช้ทรัพยากรน้้านั้น เห็นควรพิจารณา
ทบทวน ค้าว่า “เพื่อยังชีพ” และ “เพ่ือการพาณิชย”์ ให้ชัดเจนว่ามีขอบเขตอย่างไร 

(๔) หมวด ๔ การจัดสรรน้้า ในร่างมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดให้ต้องขอรับใบอนุญาตใช้น้้าในประเภทที่สองและสาม  ซึ่งหากเป็นหน่วยงานรัฐหรือองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการยกเว้นนั้น แต่ในข้อเท็จจริงหน่วยงานรัฐหรือองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นก็จะมีโครงการเข้าไปก่อสร้างในแม่น้้าล้าคลองด้วยเช่นกัน ในกรณีดังกล่าวจะมีแนวทาง
อย่างไร 

 

  นายเรวัฒน์  ปรีชาวัย รองประธาน
กรรมการลุ่มน้้าตาปี  ได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไข
เ พ่ิม เติมร่ า งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้ า  พ .ศ .  . . . .  
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการลุ่มน้้าไม่ควร
ก้าหนดให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เท่านั้น เนื่องจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะมีภารกิจมาก ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้้าแทน ซึ่งหากมีการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้้าปีละ ๓ ครั้ง ในแต่ละครั้ง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมาย ท้าให้งานไม่ต่อเนื่อง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแทนจะไม่ทราบความ
เป็นมาของเรื่องเดิม และไม่สามารถตัดสินใจได้ 

(๒) หากมีการจัดเก็บค่าใช้น้้า อาจท้าให้เกิดกรณีภาคเอกชนที่มีทุนสูงสูบน้้าจาก
แหล่งน้้ามาใช้ในปริมาณมาก เป็นผลท้าให้ประชาชนขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคได้  

(๓) ปัจจุบันเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต้าบล จะน้าน้้าบาดาลไปขายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวกฎหมายเข้ามาก้ากับดูแลไม่ทั่วถึง  

สรุปสาระส้าคัญของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 
.... 



- ๒๙ – 
 

(๔) ควรให้ความหมายของค้าว่า “เกษตรกร” ให้ชัดเจนไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
มากกว่าการก้าหนดไว้ในกฎหมายล้าดับรองว่า “เกษตรกร” จะหมายถึงบุคคลใด มีพ้ืนที่จ้านวนเท่าไร 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความ 

(๕) ควรก้าหนดหน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน้้าให้ชัดเจนและควรให้มี
อ้านาจในการเขียนแผนบูรณาการระหว่างจังหวัดด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการด้าเนินการของคณะกรรมการ
ลุ่มน้้ามักถูกมองว่าเป็นเสือกระดาษที่ท้าหน้าที่เพียงการเขียนแผนลุ่มน้้าเท่านั้น อีกทั้ง ประเด็นการจัดจ้าง 
บริษัทให้มาท้างานวิจัย โดยใช้งบประมาณไปจ้านวนมาก แต่กลับไม่ได้น้าผลการศึกษาหรือการวิจัยมาใช้
ประโยชน์นั้น เห็นว่า ควรน้างบประมาณส่วนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพ่ือการซ่อมแซมแหล่งน้้า 
จะเหมาะสมกว่า   

(๖) เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าจ้านวนมาก 
และแต่ละหน่วยงานก็ไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน จึงท้าให้ขาดเอกภาพในการด้าเนินการ ดังนั้น  
จึงเสนอให้ตั้งกระทรวงน้้าขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 

 ว่าที่ร้อยตรี ไกรธนู  แกล้วทนงค์ ประธานสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย 
จังหวัดสงขลา ได้แสดงความคิดเห็นสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

จากประสบการณ์ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  
และได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับพ่ีน้องชาวทะเลน้อยนั้น พบว่า การด้าเนินการแต่ละโครงการจะส้าเร็จได้
จะต้องเกิดจากความร่วมมือของชุมชน โดยภาครัฐจะต้องเข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณ  
และหากจะให้การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรด้าเนินการดังนี้   

(๑) ควรตรากฎหมายห้ามร้านค้าขายสารเคมีทุกชนิด  
(๒) ควรด้าเนินการสร้างทางระบายน้้าเชื่อมโยงใน ๓ จังหวัดรอยต่อ เพ่ือใช้ผลักดัน

น้้าออกสู่ทะเลสาบอย่างรวดเร็ว และท้าประตูเพื่อเก็บกักน้้า  
(๓) ควรแก้ไขปัญหาเรื่องเขตห้ามล่า ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการท้างานร่วมกัน โดยยึดถือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

(๔) ควรแก้ไขปัญหาน้้าอุปโภคบริโภคของชาว
ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา โดยการประปาส่วนภูมิภาคจะต้องสร้าง
ประปาขนาดใหญ่เพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน (กรณีท่อ
ประปาเป็นสนิม หรือท่อประปามีขนาดเล็ก) นอกจากนี้ ได้รับทราบ
ข้อมูลมาว่าน้้าที่ ไหลลงมาจากเทือกเขาจะมีปริมาณมากและ 
เป็นน้้าบริสุทธิ์ ซึ่งจะต้องช่วยกันคิดว่าจะน้าน้้ามาใช้อุปโภคบริโภค 
หรือจะเก็บกักน้้าในช่วงฤดูน้้าหลากได้อย่างไร  

 
 

 



- ๓๐ – 
 

 นายดนรอหมาน หัสมา ก้านันต้าบลทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล ได้แสดงความคิดเห็น 
ต่อที่ประชุมว่า จังหวัดสตูลจะมีแหล่งน้้าส้าคัญ คือ คลองละงู ปัญหาของพ้ืนที่สายคลองละงู คือ  
หากฝนตกเพียง ๑ – ๒ ชั่วโมง จะท้าให้น้้าท่วม การแก้ปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้งในพ้ืนที่ดังกล่าวจะสามารถ
ท้าได้โดยการสร้างอ่างเก็บน้้าในพ้ืนที่ทุ่งลุง  จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและผลักดัน 
โครงการดังกล่าวด้วย 

 

 รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 
กรรมการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ได้แสดงความคิดเห็นสรุป
สาระส้าคัญได้ดังนี้ 

 (๑) ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เห็นว่า มี เนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิในน้้า ซึ่งเป็นเนื้อหา 
ที่เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่จากร่างพระราชบัญญัติฉบับก่อนหน้าที่ 
ได้ เคยยกร่ า งกัน ไว้   ทั้ งนี้  ขอ เสนอให้ เ พ่ิ ม เติ มประ เด็ น  
“สิทธิในการก้ากับดูแลน้้า” เช่น การติดตั้งมิเตอร์เพ่ือวัดปริมาณ
น้้าเข้าและน้้าออก การก้ากับดูแลเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  
ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีองค์กรที่จะเข้าไปก้ากับตรวจสอบการจัดท้า EIA จึงท้าให้ EIA กลายเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนให้กับผู้ประกอบการสามารถด้าเนินโครงการให้ผ่านไปได้ 

(๒) ควรมีองค์กรที่มีหน้าที่และอ้านาจในการดูแลลุ่มน้้าที่มีพรมแดนเชื่อมต่อ 
ในหลายเขตพ้ืนที่  

(๓) กรณีก้าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการลุ่มน้้ามีข้อดี 
 คือ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอ้านาจในการสั่งการในพ้ืนที่ 

(๔) การแก้ไขปัญหาระยะยาวจากภัยแล้งและน้้าท่วม คือ การสร้างแก้มลิง  
ชาวสงขลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บกักรักษาน้้า ได้แก่ “ตะพังน้้า” ในปัจจุบันมีตะพังมากถึง  
๒๐๐ กว่าแห่งในจังหวัดสงขลา ซึ่งหากน้าแนวคิดมาพัฒนาต่อยอดก็จะช่วยแก้ปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้ง
ให้กับชาวบ้านได้ 

 

 นายจรั ส   ชู ชื่ น  ก ร รมก า รลุ่ ม น้้ าปั ต ต า นี  ไ ด้ แ สด งค ว ามคิ ด เ ห็ น ว่ า  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีข้อดีอยู่มาก โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้้าที่ต้องรวมกันให้เป็นองค์กรเดียวและเกิดเอกภาพในการด้าเนินการ ส่วนการบริหารจัดการน้้านั้น
เป็นสิ่งที่เป็นปัญหากันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัญหาเกิดจากการจัดการแหล่งน้้าได้ไม่ดี เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนจนกับคนรวย เกิดการแย่งน้้ากันใช้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องสร้างความเป็นธรรม  
ให้เกิดขึ้น และจัดการแหล่งทรัพยากรน้้าที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ     

 

 



- ๓๑ – 
 

 นายชัยยุทธ นุ่นคง กรรมการลุ่มน้้าทะเลน้อยและรองนายกเทศบาลทะเลน้อย 
 ได้แสดงความคิดเห็นสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

(๑) กรณีการเก็บค่าใช้น้้าตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า 
จะไม่มีการเรียกเก็บจากเกษตรกรนั้น จะเป็นการไม่เก็บค่าใช้น้้าเฉพาะในร่างกฎหมายนี้เท่านั้นหรือไม่  
หรืออาจมีนัยยะว่าอาจมีการเรียกเก็บภายหลังโดยเป็นอ้านาจของหน่วยงานอื่น  หรือตามกฎหมาย 
ฉบับอื่นหรือไม่ 

(๒) การบริหารจัดการน้้าของชุมชนทะเลน้อยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ้านวนมาก  
แต่หากการประชุมเพื่อหารือนั้น เกิดจากบุคคลที่ทราบสภาพปัญหาอย่างแท้จริงมาร่วมมือกันก็จะท้าให้
เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างกรณีทะเลน้อยได้รับอนุมัติงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท  
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะกรรมการลุ่มน้้ากับชุมชน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทุกหน่วยงานมี
ศักยภาพที่จะเสนอของบประมาณไดอ้ยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาที่ท้าให้การแก้ไขปัญหาไม่ส้าเร็จนั้นเกิดจากการ
ที่หน่วยงานมาประชุมกันในเรื่องข้อกฎหมาย หรือบุคคลที่มาร่วมประชุมไม่มีอ้านาจตัดสินใจ และมักจะ
มาเพียงเพ่ือรับเรื่องไปเสนอกรมต้นสังกัด การด้าเนินการก็จะไม่เกิดประโยชน์และปัญหาก็ไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างทันสถานการณ์ 

 นายวิวัฒน์  สุทธิวิภากร กรรมการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ได้แสดงความคิดเห็น 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

(๑) การบริหารจัดการน้้าของประเทศไทยที่ผ่านมา ยังไม่ได้ให้ความส้าคัญกับ
ฐานข้อมูล ซึ่งสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีข้อมูล แต่เกิดจากมีข้อมูลมากเกินไป จนเกิดความ
สับสน และข้อมูลกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ พบว่า
การก้าหนดให้ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาคในเขตลุ่มน้้าท้าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้้าอาจ
ท้าให้การด้าเนินการขาดฐานข้อมูลทางวิชาการทีเ่พียงพอต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการลุ่มน้า้ ดังนั้น 
จึงขอเสนอให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบของกรรมการลุ่มน้้า โดยให้มีสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้านั้น ๆ ถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจเข้ามาในสัดส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วก็ตาม  
แต่การเข้าเป็นกรรมการลุ่มน้้าในฐานะปัจเจกบุคคลย่อมมีข้อแตกต่างจากการเข้ามาจากมวิทยาหาลัยซึ่ง
มีฐานะเป็นนิติบุคคล หาก กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้าเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความรู้ในพ้ืนที่
อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเข้ามาท้างานร่วมกับส้านักงานทรัพยากรน้้าภาคก็จะท้าให้การงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการลุ่มน้้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

(๒) ร่างมาตรา ๓๔ (๑๐) ที่ก้าหนดหน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน้้า 
ให้ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างจิตส้านึกแก่ประชาชนในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้านั้น การเขียนกฎหมายไว้เช่นนี้ได้
ปรากฏในกฎหมายหลายฉบับ แต่ตนเห็นว่าจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีการ
ด้าเนินการอย่างจริงจังกับภาคประชาชน ส่วนใหญ่มักด้าเนินการกันเองภายในวงงานโดยที่ประชาชนไม่มี
ส่วนรับรู้  

 
 



- ๓๒ – 
 

 นายสุทธิ  อ้ามาตย์นิติกุล กรรมการลุ่มน้้าสตูล  ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ปัจจัยที่ท้าให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดสตูลนั้น คือ การวางผังเมือง เนื่องจากระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร  
จากคลองดุสนจนถึงเมืองสตูลไม่มีคูระบาย มีแต่บ้านเรือนและถนน จึงท้าให้น้้าไม่สามารถไหลไปได้ 
ประกอบกับพ้ืนที่ปลายน้้าได้สร้างเขื่อนและตลาดน้้าท้าให้น้้าไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้ จึงท้าให้
ชาวบ้านต้นน้้าเดือดร้อน หรือในพ้ืนที่เกาะหลีเปฺะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสตูล 
ก็ประสบปัญหาอุทกภัยเพราะไม่มีผังเมือง ซึ่งปัจจุบันมีแต่สิ่งก่อสร้างที่ขวางเส้นทางน้้า   

 
  นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร ประธาน 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  ได้แสดงความคิดเห็น 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

(๑) “น้้า” เป็นเรื่องส้าคัญเพราะน้้า
เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... มีเจตนารมณ์ที่จะให้ประเทศไทยมีการ
บริหารจัดการน้้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากจะประสบ
ผลส้าเร็จได้นั้นจะต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะต้องคิด ริเริ่ม และด้าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จากโครงสร้างที่ก้าหนดให้มี กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า  โดยที่ให้คณะกรรมการลุ่มน้้า
สามารถจัดท้าแผนและงบประมาณเสนอผ่าน กนช. โดยตรงนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะท้า
ให้การด้าเนินการมีระบบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   

(๒) ควรน้าองค์ความรู้ในพ้ืนที่ควรน้ามาใช้ประโยชน์ หรือคลังสมอง (Think - Tank) 
จะต้องมาจากพื้นที่ ซึ่งโดยหลักการแล้วองค์ความรูต้่าง ๆ มักจะอยู่ตามมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการลุ่มน้้าศึกษาวิจัย จนเกิดเป็น “หาดใหญ่โมเดล” 
และ“สะเดาโมเดล” ซึ่งต่อไปจะด้าเนินการศึกษาที่อ้าเภอระโนด หากมีการพัฒนาและขยายผลไปเรื่อย 
ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ช่วยขับเคลื่อนก็จะท้าให้แก้ไขปัญหาน้้าหมดไปได้      

(๓) เห็นควรเร่งผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ แม้อาจจะ
ไม่ใช่กฎหมายที่สมบูรณ์ที่สุด แต่อย่างน้อยกฎหมายจะช่วยให้เกิดการประชุมหารือ รวมทั้งมีการจัดท้า
แผนงานและงบประมาณที่เป็นระบบและบูรณาการการท้างานกันได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการท้างาน
ร่วมกันนั้น ไม่ควรมาต้าหนิกัน แต่ควรช่วยกันคิดช่วยกันท้ามากกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓๓ – 
 

 นายณัฐพงศ์  ยอดเมือง  ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แสดงความคิดเห็นสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

(๑) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ควรเป็นกฎหมายแม่บทในการ
บริหารจัดการน้้าของทั้งประเทศ โดยควรก้ากับดูแลทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน   

(๒) ประเด็นการเสนอจัดตั้งส้านักงาน กนช. โดยอาจน้ากรมทรัพยากรน้้า 
บางส่วนไปนั้น เห็นว่า กนช. ควรสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านน้้าโดยตรงมาด้าเนินการ  
จะเหมาะสมกว่า เพราะกรมทรัพยากรน้้าเป็นเพียงส่วนราชการหน่วยปฏิบัติเท่านั้น  

 
 ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  มาลีกัน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส้านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้แสดงความคิดเห็นว่า ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการ
ทรัพยากรน้้า ของประเทศอิสราเอล ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นทะเลทราย และแห้งแล้ง แต่กลับเป็น
ประเทศท่ีส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเป็นล้าดับต้นของโลก ซึ่งประชาชนใช้น้้าในการเพาะปลูกและ
อุปโภคบริโภคจากการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แต่ขาดการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ ซึ่งตนสนับสนุนให้มีกฎหมายเพ่ือเป็น
แม่บทในการบริหารจัดการน้้าของประเทศ แต่กฎหมายที่จะมีขึ้นนั้นจะต้องเกิดประโยชน์กับเกษตรกร
และประชาน รวมทั้งต้องบูรณาการการท้างานของแต่ละหน่วยงานให้มีเอกภาพ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๓๔ – 
 

 
 
 

 
                 พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
               (๑) ตามที่ได้ปรากฏข่าวเรื่องภาษีน้้า 
ในสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ขอยืนยันว่าตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า  

พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณานั้น ไม่ได้ปรากฏค้าว่า “ภาษีน้้า” แต่อย่างใด และขอยืนยันว่าการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ด้าเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือ กฎหมายฉบับนี้จะต้องไม่ไปเพ่ิมภาระให้กับประชาชน  จะต้องมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น เป็นต้น 

(๒) เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ที่ได้มีความพยายามเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า  
พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภา แต่ไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้ ส้าหรับความเป็นมาของ 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ฉบับนี้นั้น ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ลงมติรับหลักการไว้พิจารณา แต่เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็น
ของได้ด้าเนินการไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน 
และคณะกรรมาธิการวิสามัญถือว่ายังไม่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง  
ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน้ามาประกอบการพิจารณา ในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน” ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงต้องน้ามาจัดท้ากระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อจะน้าไปพิจารณาปรับปรงุ แก้ไข เพิ่มเติมร่างพระราชบญัญตัิฉบับนี ้เพื่อให้เมื่อกฎหมายบังคบัใช้แล้ว
จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ลงพ้ืนที่รับฟังความเห็นมาในภูมิภาคต่าง ๆ มาแล้ว  
จ้านวน ๔ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดพะเยา , ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดลพบุรี , ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดขอนแก่น 
ครั้งท่ี ๔ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม รวมมีผู้แทนจากจังหวัดทั้งหมดจ้านวน ๒๙ จังหวัด หากรวมในครั้งนี้ 
ซึ่งเป็นครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดสงขลา จะรวมเป็นจ้านวน ๓๗ จังหวัด อนึ่ง คณะกรรมาธิการวสิามัญมีกา้หนด
จะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งจะเชิญผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตลุ่มน้้าภาคเหนือ ๑๒ จังหวัด มาร่วมประชุมและรับฟัง 
ความคิดเห็น ดังนั้น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญในภาพรวมจะมีผู้แทน
จากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งหมด ๔๙ จังหวัดทั่วประเทศ 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญได้ให้ข้อมูลเกีย่วกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรพัยากรน้้า พ.ศ. .... 
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(๔) จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวสิามัญ พบว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถึง 
๔๒ หน่วยงาน และมีพระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ้านวนมากถึง ๓๘ ฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละ
ฉบับมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือด้าเนินการตามหน้าที่ 
และอ้านาจเฉพาะของตน อีกทั้งบทบัญญัติในกฎหมายบางส่วนยังมีความทับซ้อน ไม่เชื่อมโยง มีช่องว่าง  
และไม่ครอบคลุมการปฏิบัตภิารกจิที่จ้าเปน็ทั้งหมดในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้า้ ซึ่งจากการลงพื้นที่
คาบสมุทรสทิงพระ อ้าเภอระโนด ได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้้าทะเลสาบ
สงขลาในระดับพ้ืนที่ จ้านวน ๒๒ หน่วยงาน ที่จะต้องมีส่วนในการบริหารจัดการน้้าของลุ่มน้้า 
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากในการบริหารจัดการเช่นกัน  

(๕ )  ร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ยกร่าง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในร่างเดิมที่เสนอมานั้น ก้าหนดให้กรมทรัพยากรน้้าท้าหน้าที่ส้านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการ (Operator) ดังนั้น การจะให้มาท้า
หน้าที่ก้ากับ (Regulator) ก็จะท้าให้ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอาจยังไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างเหมาะสม และอาจน้าไปสู่การปฏิบัติที่ไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายที่ต้องการให้เป็น
กฎหมายกลางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบ เนื่องจากกรมทรัพยากรน้้ามีฐานะเป็นเพียงกรม
หนึ่งในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย่อมมีข้อจ้ากัดด้านโครงสร้างของหน่วยงานที่
ไม่เอื้ออ้านวยต่อการปฏิบัติภารกิจข้ามกระทรวง ประกอบกับการก้ากับดูแลและการบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าจ้าเป็นต้องอาศัยกลไกในการบริหารจัดการข้ามกระทรวงและด้าเนินการโดยหน่วยงานที่มี
อ้านาจระดับหนึ่งในการควบคุม ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงานของส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐให้เป็นไปตามนโยบาย แผนแม่บท และมติของ กนช.  

ในการนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้มีมติแก้ไขในประเด็นโครงสร้างองค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าไปแล้ว โดยเห็นควรให้มีองค์กรกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า คือ 
“ส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (ส้านักงาน กนช.)” เพ่ือท้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน
การบูรณาการการบริหารจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีที่ เห็นควรก้าหนดให้มีการจัดตั้ งส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  
และให้รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าเข้ามาเพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
ตลอดจนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน ช่วยลดความซ้้าซ้อนของภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่าแนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าได้เป็นอย่างดี เช่น 
ในกรณีที่ชาวบ้านในคาบสมุทรสทิง อ้าเภอระโนด ได้ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการลุ่มน้้าได้เสนอแผนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่แผนดังกล่าวไม่ได้รับการสนองตอบหรือไม่ได้รับงบประมาณมาด้าเนินการ  
ซึ่งหากร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว คณะกรรมการลุ่มน้้าจะต้องจัดท้าแผนและงบประมาณ
เสนอไปยัง กนช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน งบประมาณก็จะได้รับอนุมัติมาจาก กนช.  
โดยจะแตกต่างจากกลไกเดิมที่พ้ืนที่เสนอไปยังจังหวัด และจังหวัดเสนอต่อไปยังส่วนกลาง ซึ่งเป็นการ
ด้าเนินการที่ล่าช้าและไม่ทันสถานการณ์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าองค์ประกอบหนึ่ง 
ในโครงสร้างขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า คือ “คณะกรรมการลุ่มน้้า” ซึ่งจะมีบทบาทส้าคัญ
และเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่กับ กนช.  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้องค์ประกอบคณะกรรมการลุ่มน้้าให้มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับการท้างานในพ้ืนที่
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มากยิ่งขึ้นด้วยแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในร่างมาตรา ๓  
ซึ่งเป็นบทบัญญัติ เกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่ า
พระราชบัญญัติฉบับนี้ควรที่มีสถานะเป็นกฎหมายแม่บทในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
เพื่อเป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงการด้าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หากการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานอื่นของรัฐมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วก็ให้หน่วยงาน ด้าเนินการไปตามกฎหมาย
เฉพาะนั้น แต่หากกฎหมายเฉพาะนั้นขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน  

 
นายพรศักดิ์ เจียรณัย เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
จากประสบการณ์ในการท้าหน้าที่ฝุายนิติบัญญัติ พบว่า พระราชบัญญัติบางฉบับมีผลใช้

บังคับแล้วก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ หรือบางฉบับเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาสาระแล้วมีประโยชน์แต่
ประชาชนไม่ได้รับทราบ เช่น พระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่จะก้าหนดขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค้าร้องและศูนย์รับค้าขออนุญาตจุดเดียว 
เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน   
ซึ่งหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ พบว่า แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จ้านวน ๗๖๐,๐๐๐ ฉบับ ซึ่งเป็นภาระ
ให้กับการปฏิบัติงานและกับประชาชน 

โดยในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า  
พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กล่าวคือ การตรากฎหมายจะต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระหรือจ้ากัดสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ จะต้องมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ้าเป็น และต้องปรับปรุงกฎหมายที่หมดความ
จ้าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ประกอบกับคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความส้าคัญ  
กับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างยิ่ง เพ่ือที่จะน้าความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณา ซึ่งในระหว่างนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เสนอแนะความคิดเห็น
มายังคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับฟังข้อห่วงใยจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  
๓ สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ซึ่งภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เช่น 

๑) ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังขาดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
๒) เมื่อร่างพระราชบัญญัตนิี้มผีลใช้บังคบัแล้ว อาจเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนัก

ลงทุนต่างประเทศได้  
๓) บทบัญญัติหลายมาตรายังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน แต่กลับมีบทก้าหนดโทษเป็น

ความผิดอาญาที่รุนแรง เช่น ร่างมาตรา ๘๒ เป็นต้น 
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๔) ร่างพระราชบัญญัตินี้มีการก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินหลายประการ รวมทั้งมีการ
ก้าหนดความรับผิดทางแพ่งด้วย จึงท้าให้เกิดความกังวลในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

๕) เมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว จะกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ 
หรือไม่ อย่างไร 

 
ทั้งนี้  ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลร่าง

พระราชบัญญัติ พร้อมทั้งติดตามการพิจารณา และเสนอความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้  

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************** 



ส่วนที่ ๓ 
สรุปข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  

จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเส้นทางน้้า และแนวทางการแกไ้ขเพ่ือบรรเทาอุทกภัย 
ในพ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญ่ ณ โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สืบเนื่องคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  

ได้ให้ความส้าคัญกับปัญหาน้้าท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจ้า และไม่มีการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
จึงเห็นว่าโครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถน้าไปเป็นรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีมติเดินทางลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
เส้นทางน้้า และแนวทางการแกไ้ขเพ่ือบรรเทาอทุกภัยในพ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญ่ ณ โครงการบรรเทาอุกทก
ภัยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. .... ต่อไป  

 

โดยนายธวัชชัย  สิงห์ทอง ผู้อ้านวยการ
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑ ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

๑. ความเป็นมาโครงการบรรเทาอุทกภัย
อ้าเภอหาดใหญ่ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 

โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ เป็น
โครงการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีล้าดับความเป็นมาของโครงการดังนี้  

๑.๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ในลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภาท้าให้เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ สร้างความเสียหายแก่พ้ืนที่เพาะปลูก บ้านเรือน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหาย ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชด้าริให้
กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่
ชุมชน และพ้ืนที่ธุรกิจในเขตอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากพ้ืนที่เหล่านี้ ได้เกิดอุทกภัย 
อย่างรุนแรง สร้างความเสียเป็นจ้านวนมาก ซึ่งมีสาเหตุส้าคัญเนื่องมาจากปริมาณน้้าคลองอู่ตะเภา  
ที่ไหลผ่านอ้าเภอหาดใหญ่มีระดับสูงล้นตลิ่ง แล้วไหลบ่าเข้าท่วมบริเวณกลางเมืองหาดใหญ่ และพ้ืนที่
ทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง น้้าที่ไหลบ่าเข้ามานั้นได้ท่วมพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และท่วมขังมีความลึกมาก
ท้าให้สภาพเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมของอ้าเภอหาดใหญ่และทรัพย์สินของราษฎรได้ รับความเสียหาย 
อย่างไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อน และการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยด้วยวิธีการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 
ที่คลองอู่ตะเภาและล้าน้้าสาขา เพื่อสกัดน้้าจ้านวนมากไม่ให้ไหลลงมายังเมืองหาดใหญ่นั้น คงไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ เพราะไม่มีสถานที่ที่ เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าว ได้  
ดังนั้น การแก้ไขและบรรเทาน้้าท่วมที่ควรพิจารณาด้าเนินการขุดลอกคลองระบายน้้าที่มีอยู่ พร้อมกับ 
ขุดลอกคลองระบายน้้าขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถระบายน้้า และแบ่งน้้าจากคลองอู่ตะเภา 
ที่ไหลลงมาท่วมตัวอ้าเภอหาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็วทั้งนี้ให้พิจารณาร่วมกับระบบ
ผังเมืองให้มีความสอดคล้อง และได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย 

จากพระราชด้าริดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่  
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกรมชลประทานได้สนองพระราชด้าริ
โดยการขุดลอกคลองธรรมชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จ้านวน ๔ สาย รวม ๔๖.๙๐๐ กิโลเมตร เพ่ือให้
สามารถระบายน้้าเร็วขึ้น ประกอบด้วย  

๑) คลองอู่ตะเภา ความยาว ๑๙.๐๐๐ กิโลเมตร  
๒) คลองอู่ตะเภา แยก ๑ ความยาว ๕.๙๐๐ กิโลเมตร  
๓) คลองอู่ตะเภา แยก ๒ ความยาว ๕.๕๐๐ กิโลเมตร  
๔) คลองท่าช้าง – บางกล่้า ความยาว ๑๖.๕๐๐ กิโลเมตร 
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๑.๒ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอีกครั้ง
ท้าให้คลองระบายน้้าธรรมชาติที่ลอกไว้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้้าได้ จึงท้าให้เกิดอุทกภัยบริเวณ
เทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง สร้างความเสียหายประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท 

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ให้กรมชลประทาน
ด้าเนินการโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัย 
อ้าเภอหาดใหญ่ โดยกรมชลประทานได้ด้าเนินการขุดคลองระบายน้้าเพ่ิมจ้านวน ๗ สาย ดังนี้  

(๑) ขุดคลองระบายน้้า ร. ๑ พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองระบายน้้าสายหลัก  
ในการผันน้้าจากคลองอู่ตะเภา อ้อมเมืองหาดใหญ่สู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง ความยาว ๒๑.๓๔๓  
กิโลเมตร สามารถระบายน้้าได้ ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

(๒) ขุดคลองระบายน้้า ร.๓ พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองแบ่งน้้าเพื่อช่วยระบาย
น้้าจากคลองอู่ตะเภาตอนนอกเมืองหาดใหญ่ ซึ่งช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพ้ืนที่ริมฝั่งคลองอู่ตะเภา
ตอนล่าง ความยาว ๘.๒๐๐ กิโลเมตร  

(๓) ขุดคลองระบายน้้า ร.๔ พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองแบ่งน้้าจากคลองเตย
ตามเขตทางรถไฟสายหาดใหญ่ – สงขลา และรับน้้าจากคลองระบายน้้า ร.๕ สู่ทะเลสาบสงขลา ผ่าน
ทางคลองระบายน้้า ร. ๓ ความยาว ๖.๙๒๐ กิโลเมตร สามารถระบายน้้าได้ ๕๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

(๔) ขุดคลองระบายน้้า ร.๕ พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองระบายน้้าจากบริเวณ
สามแยกคอหงส์ออกทะเลสาบสงขลา ผ่านคลองระบายน้้า ร.๔ และ ร.๓ ตามล้าดับ ความยาว ๒.๖๖๐ 
กิโลเมตร สามารถระบายน้้าได้ ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

(๕) ขุดคลองระบายน้้า ร. ๖ พร้อมอาคารประกอบเป็นคลองผันน้้าจากคลองเรียน
และแก้ม ลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ไปลงคลองหวะ เพ่ือระบายน้้าลงสู่ทะเลสาบสงขลาผ่านคลอง
ระบายน้้า ร. ๑ ช่วยบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ตอนล่างของคลองเรียน ความยาว ๓.๑๖๐ กิโลเมตร  
สามารถระบายน้้าได้๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   

(๖) ขุดคลองระบายน้้า ๑ ซ. – ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๖๒๐
กิโลเมตร 

(๗) ขุดคลองระบายน้้า ๑ข. – ๑ ซ. – ร.๑ ความยาว ๐.๕๖๒ กิโลเมตร 

โดยรวมงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๗๐๐ ล้านบาท สามารถระบายน้้าได้รวม 
๑,๐๗๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งมากกว่าเมื่อยังไม่ก่อสร้างโครงการฯ ถึง ๒.๕ เท่า 

๑.๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้เกิดฝนตกหนัก
ติดต่อกันสามวัน เกิดน้้าท่วมตัวเมืองหาดใหญ่มีปริมาณน้้าไหลผ่าน ๑,๖๒๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
ซึ่งเกินศักยภาพของคลองระบายน้้าที่มอียู่ท้าให้ปริมาณน้้าไหลล้นจากคลองอู่ตะเภา และคลองระบายน้้า 
ร.๑ เข้าท่วมพ้ืนที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ วัน  
จึงสามารถระบายน้้าเข้าสู่ภาวะปกติ โดยน้้าท่วมครั้งดังกล่าวสร้างความเสียหายประมาณ ๑๐,๔๙๐  
ล้านบาท กรมชลประทานจึงได้พัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าคลองระบายน้้า ร.๑ 
และอาคารประกอบ ให้สามารถรองรับปริมาณน้้าดังกล่าวได้  

๑.๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ กรมชลประทานได้อนุมัติหลักการด้าเนินการ
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา  
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๑.๕ เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อคลองระบายน้้าสายที่ ๑ (ร.๑) โครงการบรรเทา
อุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ว่า “คลองภูมินาถด้าริ” มีความหมาย คือ คลองระบายน้้า 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรวงพระราชด้าริขึ้น 

๑.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
เป็นโครงการเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าของคลองระบายน้้า 

ร.๑ จากเดิม ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ระบายน้้าได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
และลดระดับความเสียหายจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่เศรษฐกิจของอ้าเภอหาดใหญ่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง รวมถึงเป็นแหล่งเก็บกักน้้าส้ารองในช่วงฤดูแล้งประมาณ ๕.๐ ลูกบาศก์เมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอเมืองหาดใหญ ่
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คณะกรรมาธิการวิสามัญไดมีประเด็นค้าถามสอบถามกรมชลประทานเกี่ยวกับการ

ด้าเนินโครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สรุปสาระส้าคัญได้ดังน้ี 

๑) กรณีประชาชนต้องการใช้ทรัพยากรน้้าจากคลอง ร.๑ ประชาชนจะต้อง
ด้าเนินการขออนุญาตหน่วยงานใดก่อนที่จะใช้ทรัพยากรน้้าหรือไม่  

๒) การออกแบบรูปแบบคลองในปัจจุบันจะสามารถรองรับปริมาณน้้าจ้านวน 
๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ทันท่วงทีหรือไม่ และในอนาคตข้างหน้าจะมีการพัฒนาขยายคลอง
เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ 

๓) เมื่อโครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองหาดใหญ่ ด้าเนินการสร้างแล้วเสร็จ  
จะมีขั้นตอน และกระบวนการบรหิารจัดการอย่างไร และเชื่อมโยงการบรหิารจัดการโครงการดังกล่าวกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการอย่างไร  

ผู้แทนกรมชลประทานได้ตอบประเด็นค้าถาม สรุปสาระส้าคัญได้ดังน้ี  
๑) เมื่อโครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองหาดใหญ่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  โครงการ

ดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานชลประทานที่ ๑๖ และส้าหรับการใช้ทรัพยากรน้้าของ
ประชาชนเพ่ือการเกษตร อุปโภค - บริโภค จะไม่มีการจัดเก็บอัตราค่าใช้น้้าแต่อย่างใด เว้นแต่การใช้
ทรัพยากรน้้าเพ่ือการประกอบกิจการขนาดใหญ่ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค จะมีการจัดเก็บอัตราค่าใช้
น้้าลูกบาศก์เมตรละ ๕๐ สตางค์ โดยรายได้จากการจัดเก็บค่าใช้น้้าดังกล่าวจะน้าส่งกรมบัญชีกลาง  
และส้าหรับคลอง ร.๑ ได้ประกาศเป็นทางน้้าชลประทานตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติชลประทาน  
พ.ศ. ๒๔๘๕ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการด้าเนินออกกฎกระทรวงก้าหนดให้คลองดังกล่าวเป็นทางน้้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘ แต่อย่างใด  

ทั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้้าทั้งในพ้ืนที่เขตเทศบาล
หาดใหญ่และนอกเขตเทศบาลหาดใหญ่ ประมาณ ๕๐ เครื่อง เพ่ือท้าการสูบน้้าไปยังคลอง ร.๑ ได้ทันที
เมื่อเกิดเหตุการณ์น้้าท่วมขึ้น รวมทั้งมีการติดตั้งเครื่องปั้มน้้าบริเวณปลายประตูระบายน้้าเพ่ือสูบน้้าลงสู่
ทะเลด้วย  

๒) ส้าหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้้าจาก
คลอง ร.๑ จากเดิมที่สามารถระบายน้า้ได ้๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรตอ่วินาที ให้สามารถระบายน้้าได้ ๑,๒๐๐ 

   ประเด็นสอบถามกรมชลประทานเกีย่วกับการด้าเนินการโครงการบรรเทาอุกทกภัย 
   เมืองหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
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ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที  นอกจากนี้  บริ เวณประตูระบายน้้าได้มีการติดตั้ ง เครื่องสูบน้้าชนิด 
ตัวเรือนคอนกรีตขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีอัตราการสูบน้้า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยะยกน้้า 
๓.๕๐ เมตร พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบ จ้านวน ๖ ชุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าจากคลอง ร.๑ 
ลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วขึ้น ซึ่งจะท้าให้อ้าเภอหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องประสบปัญหาน้้า
ท่วมเช่นที่เคยผ่านมา 

๓) ส้าหรับการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวนั้น กรมชลประทานจะต้องมีการ
บริหารจัดการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบของโครงการ และด้าเนินการ
ตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ 
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๑) ในระหว่างก่อนที่จะถึงช่วงฤดูมรสุมของทางภาคใต้ กรมชลประทานและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องควรต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปริมาณน้้า จากฝนตก รวมทั้งการก้าจัด 
สิ่งกีดขวางทางน้้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้้าลงสู่ทะเล หรือการมีระบบแจ้งเตือนที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิน 

๒) ส้าหรับในพ้ืนที่ที่มีน้้าท่วมเป็นประจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ควรมีการจัดท้าแผนเพ่ือป้องกันหรือแก้ปัญหาน้้าท่วมขึ้น  
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

********************************* 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 


